



บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 32.84 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 32.8-33 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.84 บาท แข็งค่าขึ้นค่าเล็กน้อยจากวานนี้เปิดที่ 32.85 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ หลังนักลงทุนเริ่มถือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำลดลงจากปัจจัยที่สหรัฐรายงานข้อมูลเปิดเผยข้อมูลผู้ว่างงานต่อเนื่องของสหรัฐสัปดาห์ล่าสุดอยู่ที่ 21.1 ล้านราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อนอยู่ 24.9 ล้านราย ถือเป็นารลดลงครั้งแรกในรอบ 2 เดือน คาดกรอบ 32.8-33 บาท

*นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกรสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 32.84 บาท แข็งค่าขึ้นค่าเล็กน้อยจากวานนี้เปิดที่ 32.85 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางแข็งค่าขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์

*คาดกรอบ 32.8-33 บาท

*หลังนักลงทุนเริ่มถือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำลดลงจากปัจจัยที่สหรัฐรายงานข้อมูลเปิดเผยข้อมูลผู้ว่างงานต่อเนื่องสะสมของสหรัฐสัปดาห์ล่าสุดอยู่ที่ 21.1 ล้านราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อนอยู่ 24.9 ล้านราย ถือเป็นารลดลงครั้งแรกในรอบ 2 เดือน หลังเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มทยอยเปิดส่งผลให้จำนวนผู้ว่างงานลดลง

*นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ผู้ส่งออกทองคำของไทยสามารถส่งออกได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีการนำเงินที่พักอยู่ในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ(FCD) ที่ทยอยแปลงมาเป็นเงินบาท

*สำหรับ ประเด็นที่จะต้องติดตามคือในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐจะมีการออกแถลงข่าวถึงมาตรการตอบโต้จีนกรณีที่มีการเห็นชอบกฎหมายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกง หลังมีกระแสข่าวสหรัฐเตรียมจะทยอยออกหลายมาตรการเพื่อตอบโต้จีนซึ่งอาจมีการยกเลิกนักศึกษาของจีนที่ศึกษาในสหรัฐ

*อีกทั้งติดตามในวันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะรายงานข้อมูลตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของเดือน เม.ย.ปีนี้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.4220 จากวานนี้ 98.3830

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 1,601.21 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 763.13 ล้านบาท

*ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับบาทระหว่างธนาคาร 31.871 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้